



# จุลสารข่าว

## สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

[www11.rid.go.th/rid11](http://www11.rid.go.th/rid11)



โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๒๕

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



# สารบัญ

## เรื่อง

## หน้า

การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑
ดำเนินการติดตั้งหุ่นดักสวะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ	๒
กำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำ คลองสีวาฬสวัสดิ์	๓
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 5/2562	๔
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ	๕
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานก่อสร้าง	๖
ประชุมการเตรียมการป้องกัน และแก้ปัญหาคารขาดแคลนน้ำ ดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี	๗
สารแนรู้	๘



## การสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยนายธีระพล ตั้งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กล่าวรายงาน และบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ตอบข้อซักถามและสรุปผลการสัมมนา โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ นายชัยยะ พิงโพธิ์สภ ผู้อำนวยการสถานบันพัฒนาการชลประทาน นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เข้าสัมมนา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตปริมณฑล โดยมี นายอนันต์ ถ้าทอง ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยาย นโยบาย แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ทอประชุมอาคารชูชาติ กำภู สถานบันพัฒนาการชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ และ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ ภารกิจของกรมชลประทาน ที่มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล และสถานบันพัฒนาการชลประทานร่วมดำเนินการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการสัมมนาโดยมุ่งหวังให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนวทางการบริหารจัดการ การปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการถ่ายโอนอย่างเหมาะสมให้แก่ท้องถิ่นต่อไป



## ดำเนินการติดตั้งทุ่นดักสวะ



วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดย นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล ดำเนินการติดตั้งทุ่นดักสวะ บริเวณด้านหน้า ประตูระบายน้ำปลายคลอง ๑๓ สายล่าง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีวัชพืชกีดขวางหน้าประตู ช่วยให้การระบายน้ำในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



## ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำและ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ คลองระพีพัฒน์แยกใต้ เริ่มจากประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาคย์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอัญบุรี อำเภออัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จนถึงประตูระบายน้ำปลายคลอง ๑๓ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุพล อนุสรศิริยุทธ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต โครงการชลประทานปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ติดตาม รายงานสภาพปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาเนื่องจาก ปริมาณน้ำที่ระบายผ่านคลองระพีพัฒน์ มีปริมาณน้อย จากสภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำต่อไป



## กำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำ



วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายธานีทร เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ,นายพิเชษฐ กล้วยอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑,นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกันในการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในทางน้ำชลประทาน ตามโครงการสายน้ำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ชั้น ๒ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา



## ตรวจความก้าวหน้า งานก่อสร้างปรับปรุงประตูละบายน้ำ คลองสี่วาพาสวัสดิ์

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายคำนิง ชูชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภามิเจริญ นายธีร ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ให้ความกรุณาอธิบายความก้าวหน้าของงานได้รับทราบ



## ประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒



วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำชำรุด รายงานสถานการณ์น้ำ และผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก พร้อมด้วย นายสมัย ธรรมลัทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี นายอากาศ สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ และบุคลากรของโครงการ ให้การต้อนรับ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ได้มีการมอบโล่เกียรติบัตรในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทาน และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑.นายสืบสกุล แสนเตปิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานสมุทรปราการ ได้รับเกียรติบัตรในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทาน อันดับที่ ๑ ระดับภาคกลาง และอันดับที่ ๑ ระดับสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ๒.นายพิทักษ์ จันทรอาหาร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ได้รับเกียรติบัตรในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา อันดับที่ ๒ ระดับภาคกลาง และอันดับที่ ๑ ระดับสำนักงานชลประทานที่ ๑๑



## กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ



วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เพื่อสานต่อพระปณิธานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยมี นายสมัย ธรรมสัจย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ นายอากาศ สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อบำรุงรักษา บำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมแสดงพลัง ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ มีจิตสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของ ส่วนรวม จำนวนทั้งสิ้นถึง ๑๕๕ คน ณ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี



## ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานก่อสร้าง



วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิรัชชัย จิตรบรรเทา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานก่อสร้าง และตรวจสภาพการระบายน้ำในคลองสายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดยลงพื้นที่ ดังนี้

๑. ท่อระบายน้ำคางหมู ตำบลพระยาบรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. ประตูระบายน้ำกลางคลองขมจีน ตำบลสามคู่ม อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. ประตูระบายน้ำปากคลองसान ตำบลชานา อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. ประตูระบายน้ำหนองอ้อ ตำบลบ้านแก อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมทั้ง ตรวจสภาพน้ำการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองसान ตำบลชานา อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตความรับผิดชอบของโครงการฯ ดังนี้

๑. ท่อระบายน้ำย่านซื่อ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. ประตูระบายน้ำปากคลองญี่ปุ่นเหนือ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี



## การประชุมเตรียมการป้องกัน และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา



วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุรพล อนุสรศิริฤกษ์การ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้นายสุนทร ชื้อเลื่อม จน.คบ.รังสิตเหนือ และนายสมบุรณ์ เจริญไทย สบ.๓ คบ.รังสิตเหนือเข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา โดยมี นายผล คำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำฉะเชิงเทรา สาขาฉะเชิงเทรา ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี



# สารชะงำร้



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine



“สุขภาพดี  
ด้วย  
สมุนไพรไทย”

## ปลอดภัยจากไข้เลือดออก ด้วยภูมิปัญญาไทย



### ตะไคร้หอม

ทุบพอหยาบๆ ได้กลิ่นหอม  
นำไปวางตามมุมอับ  
หรือบริเวณที่มีมุง



### กะเพรา

ขยี้จนได้กลิ่น  
นำไปวางตามมุมอับ  
หรือบริเวณที่มีมุง



### สะระแหน่

บดหรือขยี้ใบให้มึกลิ่น  
แล้วนำไปวางตามจุดที่มีมุง  
หรือนำมาทำ  
บริเวณผิวหนังเพื่อไล่ยุง



### ยูคาลิปตัส

ขยี้จนได้กลิ่น  
น้ำมันหอมระเหย  
นำไปวางตามมุมอับ  
หรือบริเวณที่มีมุง



### โหระพา

ขยี้ให้มึกลิ่นหอม  
นำไปวางตามมุมอับ  
หรือบริเวณที่มีมุง



### มะกรูด

หั่นผิวมะกรูด  
นำไปวางตามมุมอับ  
หรือบริเวณที่มีมุง



ผลิตภัณฑ์กันยุงสำเร็จรูป  
สามารถซื้อตามร้านขายยาหรือร้านค้าทั่วไป



www.dtam.moph.go.th  
Call Center 02 591 7007



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

@DTAM

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
สมุนไพรไทย



อ้างอิง กรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก